

เปิดตัวงานเดิน-วิ่งการกุศล “แบรนต์... เชียร์ทัพ นักกีฬาไทยคว้าแชมป์”



การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จับมือ แบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัด

เปิดตัวงานเดิน-วิ่งการกุศล “แบรนต์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” คนไทยนับพันร่วมงานพร้อมส่งกำลังใจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ แบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัด เปิดตัวงานเดิน-วิ่งการกุศล “แบรนต์... เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เตรียมความพร้อมให้ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลก นำทีมโดย โค้ชชิโร่-เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองพรี่เซ็นเตอร์ของแบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัด ที่จะมาร่วมส่งต่อกำลังใจผ่านขบวนแบรนต์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้อย่างน้อย 1,000 คน โดยทุกๆ 1 กิโลเมตรจะเปลี่ยนเป็นแบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัด 1 ขวด เพื่อมอบให้ทัพนักกีฬาไทย สำหรับการเดิน-วิ่งในครั้งนี้อย่างน้อยออกเป็น 2 ระยะคือ 10 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร โดยรายได้ทั้งหมดจากการสมัครเข้าร่วมเดิน-วิ่งในครั้งนี้อย่างน้อย ทางแบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัดจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อมอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนนักกีฬาไทยต่อไป

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่แบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัดได้เห็นความสำคัญของนักกีฬาไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย ซึ่งงานเดิน-วิ่งการกุศล “แบรนต์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” ในครั้งนี้อย่างน้อยจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ แบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์แบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัดจำนวนเกือบ 20,000 ขวด ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยได้ดื่มตั้งแต่ช่วงซ้อมจนถึงตลอดการแข่งขัน พร้อมจะแสดงศักยภาพเลือกนักสู้ของนักกีฬาไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเต็มที่

ส่วนงานเดิน-วิ่งการกุศล “แบรนต์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เป็นแคมเปญต่อยอดจากแคมเปญที่ผ่านมา ซึ่งทุกๆ 1 กิโลเมตรที่เดิน-วิ่ง จะเปลี่ยนเป็นแบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัด 1 ขวด เพื่อมอบให้ทัพนักกีฬาไทย สำหรับการเดิน-วิ่งในครั้งนี้อย่างน้อยออกเป็น 2 ระยะคือ 10 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร รวมทั้งรายได้ทั้งหมดจากการสมัครเข้าร่วมเดิน-วิ่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แบรนต์ซูปเปอร์ไก่สกัดจะมอบให้กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนนักกีฬาไทยต่อไป

สำหรับงานเดิน-วิ่งการกุศล “แบรนต์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559

ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 08.00 น. นำทีมโดย ชิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 프리เซ็นเตอร์แบรนด์ซูเปอร์ไก่สกัด นักกีฬาทีมชาติไทย และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคณิศร์ คุณพิริมา โทร.โทร. 02-718-3800